



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งคณงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ดำเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๑ ข้อ ๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีความสมัครตามประกาศและมีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครคัดเลือก	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายสิทธิชัย แก้วเลื่อน	ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์	คุณสมบัติครบถ้วน
๒	๐๒	นางสาวปัทมา กล้าหาญ	ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน	รอการตรวจสอบ คุณสมบัติ
๓	๐๓	นางสาวณัฐวรรณ พลนิกาย	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป	คุณสมบัติครบถ้วน


พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คณงานทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครคัดเลือก	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวสุธาสินี ก่อสิน	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี	คุณสมบัติครบถ้วน
๒	๐๒	นางสาวจิรัชยา โชคคุณ	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี	คุณสมบัติครบถ้วน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เข้าทดสอบสมรรถนะ ในวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (ตามประกาศรับสมัคร ฯ) และจะประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๐๕-๖๐๑๗ และ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรที่มาสายเกินกว่า ๓๐ นาทีเข้าห้องสอบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุรัตน์ จันทราศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง